



KỶ HỢP THỨ BA, QUỐC HỘI KHÓA XV Thảo luận dự án Luật Thi đua, khen thưởng

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 27/5, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Dự thảo Luật sau khi chỉnh lý có 8 chương, 96 điều, bố cục của một số chương, mục trong dự thảo Luật đã được chỉnh lý để bảo đảm hợp lý, rõ ràng, dễ theo dõi hơn. Các vị đại biểu đã tham gia thảo luận tập trung về 8 nhóm điểm mới của dự thảo: a) Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; b) Thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng

theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng "cộng dồn thành tích" trước đây; c) Đưa phong trào thi đua thực sự thiết thực, hướng về cơ sở, gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tình hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 khâu; d) Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ...; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu,

(Xem tiếp trang 4)
VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại tọa đàm.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THÀNH TÂM

Năng suất lúa vụ đông xuân ước đạt 62,7 tạ/ha

Sáng ngày 27/5, tại Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân năm 2021 - 2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và định hướng vụ đông năm 2022 các tỉnh phía Bắc. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Vụ đông xuân năm 2021 - 2022, các tỉnh phía Bắc gieo cấy trên 1 triệu héc-ta, năng suất ước đạt 62,7 tạ/ha, giảm khoảng 1,8 tạ/ha so với vụ đông xuân năm trước. Do giá vật tư đầu vào tăng cao và ảnh hưởng của thời tiết bất

thuận, lợi nhuận trung bình trên đơn vị diện tích gieo cấy lúa giảm khoảng 2,8 triệu đồng/ha so với vụ đông xuân năm trước. Ngoài việc chuyển đổi thành công nhiều mô hình từ trồng lúa sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế cao, nhiều tỉnh đã áp dụng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời có các chính sách khuyến khích sản xuất. Vụ hè thu, vụ mùa năm 2022, toàn vùng dự kiến gieo cấy gần 1,2 triệu héc-ta lúa. Sử dụng giống lúa cực ngắn và ngắn ngày được Cục Trồng trọt khuyến cáo tới các địa phương theo nguyên tắc "cấy càng sớm càng tốt"

(Xem tiếp trang 4)
NGÂN HUYNH

Sơ khảo hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022

Sáng ngày 27/5, tại Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã diễn ra vòng sơ khảo hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi cấp tỉnh tới dự.

Có 8 thí sinh tham gia hội thi, đây là các giảng viên xuất sắc nhất đại diện cho các đảng bộ huyện, thành phố. Các giảng viên phải trải qua 3 phần thi là thi giáo án, thi giảng trực tiếp và trả lời câu hỏi. Nội dung tập trung vào một số chương trình như sơ cấp lý luận chính trị; lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng; học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Các phần thi

được các thí sinh chuẩn bị chu đáo về nội dung, sưu tầm được nhiều tư liệu, hình ảnh, chuẩn bị bài thi đúng quy định kết hợp với trình chiếu hình ảnh công phu, khoa học.

Hội thi là dịp để các giảng viên giao lưu, trao đổi kiến thức, học tập kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng giảng dạy. Từ kết quả hội thi giúp các cấp ủy đánh giá thực chất về năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên; qua đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho giảng viên các trung tâm chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Sau hội thi, ban giám khảo chọn 5 giảng viên xuất sắc nhất để tham gia vòng chung khảo dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6/2022.

THU THỦY

Khảo sát mô hình dân vận khéo trên địa bàn thành phố Thái Bình

Chiều ngày 27/5, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khảo sát mô hình dân vận khéo "Mẹ đỡ đầu" tại phường Kỳ Bá và xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình).

Thời gian qua, hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Chủ động làm tốt công tác giới thiệu, phát động chương trình tới cán bộ, hội viên, phụ nữ các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội, huy động sức mạnh cộng đồng trong việc quan tâm, chăm sóc trẻ em

mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, xoa dịu phần nào nỗi đau, ổn định tâm lý cho trẻ trong quá trình trưởng thành. Hiện nay, Hội LHPN phường Kỳ Bá đang nhận đỡ đầu 4 cháu, Hội LHPN xã Vũ Đông đang nhận đỡ đầu 2 cháu, đây đều là những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với mức hỗ trợ mỗi cháu 500.000 đồng/tháng cho đến hết cấp học.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao hiệu quả, ý nghĩa nhân văn của mô hình "Mẹ đỡ đầu" góp phần tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được phát triển toàn diện trong gia đình, cộng đồng.

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

Ngày 27/5, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi trực tuyến vào lớp 10 THPT

Trong ba ngày 27 - 29/5, thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đại trà năm học 2022 - 2023.



Học sinh Trường THCS Minh Khai (Vũ Thu) tích cực ôn tập.

Theo đó, học sinh đang học lớp 9 tại các cơ sở giáo dục có cấp THCS trên địa bàn tỉnh sẽ được nhận tài khoản và mật khẩu để thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến vào lớp 10 THPT. Đối với thí sinh tự do có nguyện vọng dự thi ở trường THPT nào thì đến trường đó để nhận tài khoản và mật khẩu để thực hiện đăng ký dự thi. Trước 17 giờ ngày 29/5, tất cả thí sinh hoàn thành việc đăng ký dự thi và có thể điều chỉnh nơi đăng ký dự thi trước 16 giờ ngày 30/5.

Đây là năm đầu tiên, ngành giáo dục Thái Bình thực hiện đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến để giảm áp lực về việc đi lại trong quá trình nộp hồ sơ và thay đổi nguyện vọng của học sinh; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch quá trình tuyển sinh, số lượng hồ sơ cũng như kết quả tuyển sinh.

ĐẶNG ANH

Hơn 100 chủ cơ sở lưu trú tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ

Sáng ngày 27/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch đối với người quản lý cơ sở lưu trú tại các huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà.

Trong 1 ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch; một số lưu ý về thủ tục pháp lý khi kinh doanh cơ sở lưu trú; cách thức tổ chức, chỉ đạo, quản lý các dịch vụ trong cơ sở lưu trú; những kỹ năng cần thiết đối với người quản lý; quản trị marketing. Ngoài ra, các học viên còn được phổ biến hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê theo Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch.

Kết thúc khóa học, các học viên được cấp giấy chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch. Đây là khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nhân lực du lịch tại các cơ sở lưu trú của tỉnh.

TŨ ANH

CHƯƠNG TRÌNH "1 TRIỆU SÁNG KIẾN"

Khởi dậy trí tuệ người lao động

(Xem trang 3)



Sản xuất tại Công ty TNHH Lotes Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).